



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า  
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านด้า  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ถูกต้อง ตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ และเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลบ้านด้า จึงให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านด้า (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า<sup>๓</sup>  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567



เทศบาลตำบลบ้านต้า<sup>๓</sup>  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## สารบัญ

### เรื่อง

### หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑ - ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๒ - ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓ - ๑๐

## หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้รับแจ้งจากทางหมู่บ้านและตามนโยบายของผู้บริหารให้ดำเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านต้า และจะนำโครงการไปขอรับงบประมาณ จากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพะเยา และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีโครงการที่เพิ่มเติมในครั้งนี้นำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น จึงขอบรรจุโครงการ เหล่านี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ถูกต้องตรงตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ เป็นตัวกำหนดทิศทางการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะทำให้การ พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย ไร้ทิศทาง ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้า จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านต้าขึ้น ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพื่อเป็นกรอบในการ กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต้า ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการประชาชนตำบลบ้านต้า และของประเทศชาติต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลบ้านต้า

2. บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านต้า

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน, หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความ ยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคอบใจยุทธศาสตร์พัฒนาแห่งอนาคต

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์: 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม, 2. ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน, 1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่, 10. ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ, 11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน, 16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้คนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุม ในทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความมั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและกีฬา, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเมืองการบริหาร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุขและวัฒนธรรม

1.1 กลยุทธ์ : 1. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคน ในชุมชนและท้องถิ่น 4. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 5. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

1. แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านต้า เพื่อลดปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า	เพื่อลดปัญหาภาวะโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ้านต้า	ผู้สูงอายุตำบลบ้านต้า จำนวน 13 หมู่บ้าน		50,000	50,000	50,000	50,000	ผู้สูงอายุ จำนวน 13 หมู่บ้าน	ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลดโรคภาวะซึมเศร้าวลดลง	สำนักปลัด

## 2. บัญชีโครงการพัฒนา

### รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านด้า

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง, หมายความว่า 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน, หมายความว่า 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก, หมายความว่า 4 ไทยเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง, หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค, หมายความว่า 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน, หมายความว่า 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้, หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน หมายความว่า 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ, หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ : 2. ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน, 8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลผลิตภาพและการมีงานทำที่สมควรสำหรับทุกคน, 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย, 5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน, 17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก สำหรับการพัฒนายั่งยืน, 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม, 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 2. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 3. พัฒนาสนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำข้าง รพ.สต. หมู่ 5	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ขุดวางท่อระบายน้ำข้าง รพ.สต. หมู่ 5		300,000				ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
2	โครงการขุดวางท่อตามข้างถนนสาย 1193 พร้อมบ่อพัก หมู่ 5	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ขุดวางท่อตามข้างถนนสาย 1193 พร้อมบ่อพัก หมู่ 5			300,000			ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 11 หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ถนน คสล. ชอย 11 หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน			500,000			ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยข้างบ้านนายประสม เรือนแปง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนน คสล. ชอยข้างบ้านนายประสม เรือนแปง เชื่อมถึงหมู่ 12 หมู่ 6		300,000				ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 11(หน้าบ้านนางมอย ประชุมของ) หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนน คสล.ชอย 11 (หน้าบ้านนางมอย ประชุมของ) หมู่ 6			300,000			ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 (ซอยหน้า วัดจนถึงทุ่งมะโทก) หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 (ซอยหน้าวัดจนถึงทุ่งมะ โทก) หมู่ 6				300,000		ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ การเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
7	โครงการจัดซื้อท่อ ประปาหมู่บ้านตำบล พระแล หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดไว้อุปโภค- บริโภค	จัดซื้อท่อประปาหมู่บ้านตำบล พระแล หมู่ 7			200,000			ร้อยละ 90 มีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภค-บริโภคที่ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ 7	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดปิดหลังบ้านนายนิคม สม เชื้อ ถึงบ้านนายพลตรี นาม บ้าน		300,000				รางระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ 7		300,000				ถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ การเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายไม้ยาง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนน คสล.สายฝาย ไม้ยาง ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 3 หมู่ 7			500,000			ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นและการเกิด อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
11	โครงการเดินท่อเมน ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดไว้อุปโภค- บริโภค	เดินท่อเมนประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ 13			500,000			ร้อยละ 90 มีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภค-บริโภคที่ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	ประปาส่วน ภูมิภาค/ กองช่าง/



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ 2 หมู่ 7	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิ่ดหลังบ้านนายสมานอุปคำ ถึงบ้าน นางศรี อริดา		300,000				รางระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างพังกั้นดิน/กั้นน้ำทางเข้าไร่ใบรง สายห้วยวัดแ่ซ้าย หมู่ 8	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลาย	ก่อสร้างพังกั้นดิน/กั้นน้ำทางเข้าไร่ใบรง สายห้วยวัดแ่ซ้าย หมู่ 8			300,000			พังกั้นดิน/กั้นน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลาย	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 6 หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนน คสล.ซอย 6 ตั้งแต่ปากซอยข้าง รร. บ้านตำโนถึงปากซอย 6/1 หมู่ 9		300,000				ปรับปรุง ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ซอย 6/2 หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุง ถนน คสล.ซอย 6/2 ซอยบ้านนางจิรวรรณ ปนยะ หมู่ 9		300,000				ปรับปรุง ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
16	โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งก้อตตลอดสาย หมู่ 9	เพื่อป้องกันลำน้ำตื้นเขิน	ขุดลอกลำเหมืองทุ่งก้อตตลอดสาย หมู่ 9				500,000		ขุดลอก จำนวน 1 จุด	สามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
17	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติก ช่วงที่ 2 หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนตั้งแต่สะพาน หน้าวัดขุนต้ำถึงหอเจ้าบ้าน		500,000				ถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ การเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ 11	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิดหน้าบ้านนางปิ่น อ้อย หวาน ถึงหน้าบ้านนาย สมศักดิ์ หมู่ 11		300,000				รางระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11		300,000				ปรับปรุง ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ การเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิด ซอย 1 หมู่ 2	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิด ซอย 1 หมู่ 2			300,000			รางระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างผนัง กันดิน/กันน้ำ ซอย 2 หมู่ 5	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ตลิ่งพังทลาย	ก่อสร้างผนังกันดิน/กันน้ำ ระหว่างสะพานหลังวัด-ถึง สะพาน ซอย 2 หมู่ 5		300,000				ผนังกันดิน/กันน้ำ จำนวน 1 จุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน หมู่บ้าน	กองช่าง
22	โครงการเดินท่อเมน ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดไว้อุปโภค- บริโภค	เดินท่อเมนประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ 1			500,000			ร้อยละ 90 มีน้ำ สะอาดสำหรับการ อุปโภค-บริโภคที่ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	ประปาส่วน ภูมิภาค/ กองช่าง/

## 2. บัญชีโครงการพัฒนา

### รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านคำ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง, หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน, หมายเหตุที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก, หมายเหตุที่ 4 ไทยเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง, หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค, หมายเหตุที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน, หมายเหตุที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้, หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน หมายเหตุที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ, หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ : 2. ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน, 8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน, 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย, 5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน, 17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีระดับโลก สำหรับการพัฒนายั่งยืน, 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม, 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 2. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 3. พัฒนาสนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยแม่คำ	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลาย	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยแม่คำ ตั้งแต่หมู่ที่ 7, 11, 6, 12, 5, 4, 3, 2		200,000,000	200,000,000			เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จำนวน 8 หมู่บ้าน	ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย	โยธาธิการจังหวัด/ หน่วยงานอื่นๆ/ กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
2	โครงการระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสป๊อคดริงค์ (POG DRINK) พร้อมโรงเรือนสำเร็จรูป หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำดื่มในการบริโภคที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสป๊อคดริงค์ (POG DRINK) พร้อมโรงเรือนสำเร็จรูป หมู่ที่ 10		1,300,000	1,300,000			ร้อยละ 90 มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ/กองช่าง
3	โครงการระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสป๊อคดริงค์ (POG DRINK) พร้อมโรงเรือนสำเร็จรูป หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำดื่มในการบริโภคที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสป๊อคดริงค์ (POG DRINK) พร้อมโรงเรือนสำเร็จรูป หมู่ที่ 4		1,300,000	1,300,000			ร้อยละ 90 มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ/กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ล 13-002 สายทางบ้านค้ำน้ำล้อม-น้ำตกจำปาทอง ช่วงที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ล 13-002 สายทางบ้านค้ำน้ำล้อม-น้ำตกจำปาทอง ช่วงที่ 1 กม.ที่ 004-กม.ที่ 008 ระยะทาง 4 กิโลเมตร			9,800,000			ถนนแอสฟัลท์ติกส์จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุลดลง	หน่วยงานอื่นๆ/กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ล 13-002 สายทาง บ้านต้นน้ำล้อม-น้ำตก จำปาทอง ช่วงที่ 2	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกส์ คอนกรีต ถนนทางหลวง ท้องถิ่น พย.ล 13-002 สายทาง บ้านต้นน้ำล้อม-น้ำตกจำปา ทอง ช่วงที่ 1 กม.ที่ 008-กม. ที่ 012 ระยะทาง 4 กิโลเมตร			9,800,000			ถนนแอสฟัลต์ติก จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ การเกิดอุบัติเหตุลดลง	หน่วยงานอื่นๆ/ กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ล 13-002 สายทาง บ้านต้นน้ำล้อม-น้ำตก จำปาทอง ช่วงที่ 3	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรไป-มา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกส์ คอนกรีต ถนนทางหลวง ท้องถิ่น พย.ล 13-002 สายทาง บ้านต้นน้ำล้อม-น้ำตกจำปา ทอง ช่วงที่ 1 กม.ที่ 012- กม. ที่ 016 ระยะทาง 4 กิโลเมตร			9,800,000			ถนนแอสฟัลต์ติก จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ การเกิดอุบัติเหตุลดลง	หน่วยงานอื่นๆ/ กองช่าง